

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

BROOK – เขียวให้สุดๆ กันเลย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสีเขียวหัว... จะป๋อยไปไหม หรือ ป๋อยจนคนที่มืออยู่ชอบใจ หรือ คนที่ไม่มีเลย

อาจจะหมั่นไส้เอาก็ได้ งานนี้ ก็คงต้องขอกันไว้ก่อนละนะ ถ้าหุ้นตัวไหน มีอาการเล่นแปลกๆ ในแนวหน้าสน เหนือเมฆก็คงจะไม่เอามาว่ากันบ่อยๆ แบบนี้แหละ... อาจจะทำให้กันอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเกิดสัญญาณไม่ดี หรือจนกว่าราคาจะขึ้นมาจนน้ำหนักมองซื้อ จะเริ่มหมดไป เหลือแค่น้ำหนักรอขายนั่นแหละ ถึงจะหยุดเขียว แต่ก็อย่างว่าแหละครับ ท่านที่ตามๆ หุ้น BROOK มาก่อนหน้านี้แล้ว ก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องรอเป้าหมาย เหมือนที่เหนือเมฆกล่าวไว้ก็ได้ ความพอใจของกำไรแต่ละคนไม่เท่ากัน... เหนือเมฆก็เอามาเป็นแค่แนวทางไว้คร่าวๆ เท่านั้น และก็ได้จะบอกว่าการันตีราคา ว่าจะต้องเป็นไปตามที่กล่าวเสมอไปนะครับ ถ้าเกิดระหว่างทาง มีปัจจัยอะไรในเชิงลบเข้ามากระทบอย่างไม่ได้อยู่ในคาดการณ์ ราคาหรือแนวโน้มก็อาจจะพลิกผันได้... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index ในสัปดาห์นี้ ก็น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปี ใครจะมองว่าน่าจะมีการทำราคาเพื่อปิดงวดอะไรยังไง ก็มองได้แหละครับ เป็นธรรมเนียมของตลาดบ้านเรา แต่ที่น่าจะเบาบางไปบ้างก็น่าจะเป็นนักลงทุนต่างชาติกระมัง หลีกๆ แล้ว น่าจะหนักไปทางกองทุนบ้านเรา ที่นี้ก็น้อยอยู่กับว่า เขาจะเอาหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหน... และนั่น ก็ต้องมาดูกันว่า จะทำให้ตลาด หรือ SET Index ขึ้นไปได้ถึงระดับไหนก่อนปีสิ้นปี จะผ่าน 1660 ได้หรือไม่ แล้ว ถ้าผ่านได้ จะเข้าไปสูงกว่า 1680 ตำนานสำคัญของเหนือเมฆได้หรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ ก็ยังกล่าวไว้เหมือนเดิมก่อนก็แล้วกันนะ

ดูตามเกม... จริงๆ แล้ว อากาศออกมาตั้งแต่เปิดตลาดวันศุกร์แล้ว และเริ่มจะแรงๆ หน่อย

ก็ตอนบ่ายๆ ถ้าวินจันทร์นี้ จะเปิดขึ้นแบบแรงๆ ต่อเลยนั้น ก็ได้แหละ หรือ จะพักๆ ก็ยังน่าเก็บอยู่แหละ

แนวรับ : ... 1.25-1.21 หรือ หลีกๆ ไม่หลุด 1.10 นะ

เป้าหมาย : ... เอาแบบสุดๆ ของคลื่นใหญ่ๆ มองไว้ 3.00

Price Chart...(BROOK)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BROOK... ก็อาจจะต้องกล่าวว่า แล้วแต่ความถนัดหรือวัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละคนนะ บางคนเล่นสั้น บางคนเล่นรอบ บางคนมองยาวๆ จะเอาแบบไหน ก็ใช้หลักการในทางเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน ถ้ายิ่งไง ก็ลองๆ ปรับค่าการใช้งานของเครื่องมือด้วยนะ แล้วการปรับค่าอะไรยังไง หากมีโอกาส เหนือเมฆจะเอาไปว่ากันใน LIVE ทางเพจ TH UTRADE ในป็นหน้าอีกก็เรื่องของสัญญาณทางเทคนิค บางเครื่องมือ แม้ว่าจะมีคนใช้กันอย่างแพร่หลาย ก็อาจจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนในตัวค่าสัญญาณมากนัก แต่บางตัว อาจจะใช้ค่าสัญญาณไม่เหมือนกัน แม้จะเป็นเครื่องมือเดียวกัน ก็ได้นะครับ